

นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อ

ความเป็นธรรมในสังคม

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้ก่อตั้ง สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นั้นแล้ว

ในสังคมยุคปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ประกอบกับการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างก้าวกระโดด ทำให้สังคมมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น

เมื่อมนุษย์เราอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ย่อมต้องมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันเกิดขึ้น ทั้งทางผลประโยชน์ ทางความคิด และการดำเนินชีวิต การคิดหาทางเอาชนะกันในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดการกระทำความผิด การละเมิด และอาชญากรรมขึ้น ยิ่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใด ความซับซ้อนในการกระทำความผิดก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

เพื่อความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การตัดสินความ ถูกผิดของคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน จึงต้องมีความเที่ยงธรรม ถูกต้อง ชัดเจน การใช้หลักฐานที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนไร้ข้อโต้แย้งมาประกอบการตัดสินความถูกผิด จึงเป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ การใช้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินความถูกผิดทุกชนิดก่อให้เกิด เป็นวิชาที่เรียกว่า “นิติวิทยาศาสตร์” ขึ้น

นับวันวิทยาศาสตร์ในโลกจะเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุกด้าน การกระทำความผิดจะซับซ้อนตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ให้ได้ความจริงต่างๆ ทั้งทางร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน จึงต้องพัฒนาให้ทันกับวิทยาศาสตร์ และการกระทำความผิดที่เจริญก้าวหน้าขึ้น

นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ขึ้น ในการนี้คณะสหเวชศาสตร์ ได้งบประมาณเพื่อตั้งห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งตั้งห้องจำลองสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงห้องตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการที่คณะสหเวชศาสตร์ที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว จึงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ที่มีห้องปฏิบัติที่ความครบถ้วนทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ยังมีบันทึกความร่วมมือทวิภาคการกับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเชิญผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ในขณะเดียวกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายได้ส่งอาจารย์มาร่วมให้ความรู้ในหลักสูตร เพื่อให้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ที่จะสำเร็จออกไปจากสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทั้งทางนิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน

ในโอกาสนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ โดยผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร “วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต” โดยเปิดเป็นรุ่นแรกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allied.tu.ac.th

ผู้เขียน ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก นายแพทย์อุทัย ตีระวินนทร